

**รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน  
ปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐**

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ มี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้พิจารณาเหตุผลการยกเลิกการใช้พาราควอตทางการเกษตร ยกเลิกการใช้คลอร์ไพริฟอสในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข และทางการเกษตร และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตอย่างเข้มงวด ห้ามใช้สำหรับการเกษตรในพื้นที่สูง พื้นที่ต้นน้ำ บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่สาธารณสุขและเขตชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เปราะบาง ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น รวมทั้ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อลด ละ เลิก การใช้สารกำจัดวัชพืชพาราควอตและสารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสและ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อจำกัดการใช้สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต และมีมติดังนี้

(๑) ยกเลิกการใช้พาราควอตทางการเกษตร และคลอร์ไพริฟอสในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข และทางเกษตร ภายในธันวาคม ๒๕๖๒ ในระหว่างนี้ไม่อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนเพิ่มและไม่ต่ออายุ และยุติการนำเข้าภายในธันวาคม ๒๕๖๑ และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตอย่างเข้มงวด ห้ามใช้การเกษตรในพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นน้ำ บริเวณแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่สาธารณสุข/เขตชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เปราะบาง ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น

(๒) จัดตั้งทีมงานเพื่อรวบรวมข้อมูลวิชาการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ให้ครบถ้วนเพื่อสนับสนุนการยกเลิกการใช้ ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ

(๓) ส่งมติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ พร้อมข้อมูลวิชาการให้กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะหน่วยงานควบคุม พิจารณาดำเนินการยกเลิกการใช้พาราควอตทางการเกษตรและคลอร์ไพริฟอสในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขและทางการเกษตร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย รวมทั้งส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตรายทราบและเตรียมขั้นตอนการยกเลิกการใช้ต่อไป

(๔) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ หรือกรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ กรมควบคุมมลพิษเตรียมมาตรการยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เช่น กำหนดเขตแดนการนำเข้า การควบคุมการขาย การนำไปใช้ การเรียกผลิตภัณฑ์ที่คงค้างในท้องตลาดก่อน ธันวาคม ๒๕๖๒ การกำจัดทำลาย การเผาระวังในท้องตลาด การเผาระวังการตกค้างในสิ่งแวดล้อม และในผลผลิต

(๕) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจำกัดการใช้ไกลโฟเซตในพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นน้ำ บริเวณแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่สาธารณะ/เขตชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เปราะบาง ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย เป็นต้น รวมทั้งการใช้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างถูกต้อง

(๖) มอบหมายกรมวิชาการเกษตร เตรียมการจำกัดการใช้ไกลโฟเซต เช่น กำหนดเขตแดนการนำเข้า การควบคุมการขายและนำไปใช้ เผาระวังพื้นที่จำกัดการใช้ และหารือกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเผาระวังการตกค้างในสิ่งแวดล้อมและในผลผลิต

(๗) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศเจตนารมณ์ร่วม กำหนดวันเริ่มต้น (ดีเดย์) การยกเลิกการใช้พาราควอตทางการเกษตร และคลอร์ไพริฟอสในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขและทางการเกษตรและจำกัดการใช้ไกลโฟเซตให้สาธารณสุขชนทราบ